

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0422.2/ถ 482



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

25 ธันวาคม 2552

เรื่อง การดำเนินในทางคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริตในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถานพยาบาล รัฐวิสาหกิจ/สถานพยาบาลที่กระทรวงการคลังกำหนด

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ โดยมีการมอบหมายให้สถาบันวิชาการ ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายและตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ใช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยภายนอกว่าเบิกจ่ายถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่ และจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรักษายาบาลของผู้ใช้สิทธิในระบบ เบิกจ่ายตรงผู้ป่วยภายนอกและการสุ่มตรวจเวชระเบียน พบว่ามีข้าราชการ หรือบุคคลในครอบครัวบางราย ใช้วิธีหมุนเวียนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่งที่ได้สมัครเข้าโครงการเบิกจ่ายตรงในช่วงระยะเวลา ใกล้กันและเบิกค่ายากลุ่มเดียวกันจำนวนมากเกินกว่าจะใช้หมดได้และสันนิษฐานว่ามีการนำยาไปจำหน่ายต่อ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ และโรงพยาบาลที่มีสิทธิเข้ารับการรักษาแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้มีสิทธิ โดยให้อัยการเป็นโจทก์ฟ้องในความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษา ในคดีแรกจากจำนวนคดีที่ฟ้องในความผิดเดียวกันและมีการกระทำความผิดต่อเนื่องกันจำนวน 5 คดี ของผู้กระทำความผิด ให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานฉ้อโกงตามที่ให้การรับสารภาพลงโทษจำคุก 8 เดือน ปรับ 500 บาท แต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจึงลดโทษจำคุกให้กึ่งหนึ่งคงเหลือ โทษจำคุก 4 เดือน โดยให้รอลงอาญาไว้ 1 ปี ส่วนโทษปรับ 500 บาท ยังคงไว้เช่นเดิม และให้จำเลยชดใช้เงิน จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่อัยการร้องขอเข้ามาในคดีด้วย

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทำในลักษณะดังกล่าวข้างต้นของข้าราชการ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษจำคุก หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายจะต้องดำเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าวจนถึงที่สุด รวมทั้งต้องดำเนินการ ทางวินัยสำหรับบุคคลที่อยู่ในสถานะข้าราชการด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในทำนองเดียวกันเพิ่มขึ้นอีก จึงขอให้กำกับข้าราชการในสังกัดที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ใช้ความระมัดระวัง

ในการ...

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรณีดังกล่าว สำหรับสถานพยาบาลขอให้วางมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายยาให้รัดกุมยิ่งขึ้น
เพื่อมิให้เกิดการเบิกจ่ายยาในเหตุการณ์ทำนองเดียวกันขึ้นได้อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
โทร. 0 2273 9664